

โรงแรมฮิลตัน พัทยาผุดโปรโมชั่นใหม่ที่เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน eforea Signature Correcting & Firming Facials ชวนวัตกรรมใหม่เผยสุขภาพผิว หน้าที่ดีสว่างกระจ่างสดใส

สปาหรูมีระดับที่โรงแรมฮิลตัน พัทยาแห่งนี้จะนำมาซึ่งการยกระดับมาตรฐานการให้บริการสปาโดยเน้นความหรูหรา
มีสไตล์ เทคโนโลยีทันสมัยและความยอดเยี่ยมในการให้บริการ



พัทยา ประเทศไทย – 9 สิงหาคม 2555 - เอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา นำเสนอโปรโมชั่นใหม่
กับสุดยอดเทคโนโลยี LED และ microcurrent ในการปรนนิบัติผิวหน้าให้แลดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอ ด้วย 2 แพ็คเกจ
สุดคุ้มเหมาะกับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาผิวหน้า มีริ้วรอยแห่งวัย คืนความอ่อนใสให้กับผิวหน้าได้อย่างอัศจรรย์

แพ็คเกจ Correcting Facials

สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาผิวหน้าด้วยชุดการปรนนิบัติผิว 6 ขั้นตอน

ราคาสุทธิเพียง 18,000 บาท

จากปัญหาผิวหน้าที่เกิดขึ้น อาทิ ผิวมัน ผิวไหม้จากแสงแดด ริ้วรอยแห่งวัย รวมทั้งความไม่เรียบเนียนของสีผิวจะ
หมดไปด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน พัทยาที่ใช้เทคโนโลยี LED และ microcurrent ในการ
ยกกระชับผิวและแก้ไขปัญหาด่าง ๆ บนใบหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม รวมทั้งการนวดกระตุ้นเซลล์ผิวบนใบหน้าอย่าง
ล้ำลึก การมาร์คหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น การบำรุงผิวหน้าและบริเวณรอบดวงตา และการนวดกดจุดเพื่อคลายความ
ตึงเครียดบริเวณหนังศีรษะตามแบบฉบับของเอโฟเรีย สปา ณ ฮิลตัน

สำหรับผู้ที่ต้องการทดลอง ทางเอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้นำเสนอ**แพ็คเกจ Mini Correcting Facial** จำนวน 2 ครั้ง ในราคาสุทธิเพียง 6,900 บาท พิเศษไปกว่านั้น คุณลูกค้ายังจะได้รับการดูแลปรนนิบัติผิวทั่วใบหน้าและบริเวณรอบดวงตาด้วยโปรแกรมทรีทเมนต์ K-Lift อีกด้วย

แพ็คเกจ **Firming Facials**

สำหรับผู้ที่ต้องการยกกระชับผิวหน้าด้วยชุดการปรนนิบัติผิวหน้าถึง 6 ขั้นตอน

ราคาสุทธิเพียง 17,500 บาท

ยกกระชับผิวหน้าและเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน พัทยาที่ใช้เทคโนโลยี LED ที่จะช่วยกระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจน อีกทั้งยังคืนความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าที่อ่อนล้า ร่วงโรย ให้แลดูอ่อนวัย สว่างกระจ่าง สดใสมากขึ้น อีกทั้งยังผสานเอาการทำมาความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึก การผลัดเซลล์ผิวเก่า เผยผิวใหม่ด้วยการใช้กรดวิตามินต่าง ๆ อาทิ glycolic phytic lactic และ sclicylic อันอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่จะทำให้ใบหน้าดูสดใส มีสุขภาพดี

สำหรับผู้ที่ต้องการทดลอง ทางเอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้นำเสนอ**แพ็คเกจ Mini Firming Facial** จำนวน 2 ครั้ง ในราคาสุทธิเพียง 6,700 บาท พิเศษไปกว่านั้น คุณลูกค้ายังจะได้รับการดูแลปรนนิบัติผิวทั่วใบหน้าและบริเวณรอบดวงตาด้วยโปรแกรมทรีทเมนต์ K-Lift อีกด้วย

เอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตัน เป็นสปาหรูมีระดับ รูปแบบใหม่ นำเสนอโดยกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน ซึ่งได้ขยายตัวรวดเร็วอย่างต่อเนื่องได้เปิดสปาที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา เอโฟว์เรีย สปา ณ ฮิลตันแห่งที่สี่ของฮิลตันและเป็นแห่งที่สองในประเทศไทย นำเสนอบริการสปาแบบพิเศษมีให้เลือกถึง 3 เส้นทาง การปรนนิบัติผิวกาย เน้นการออกแบบแนวใหม่ พร้อมทั้งบริษัทผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรอย่างลงตัว 3 สไตส์ อาทิ เคิสทินฟลอเรียน (Kerstin Florian) ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดในเรื่องการบำรุงผิวหน้าอันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในอเมริกา ซึ่งใช้สารสกัดจากธรรมชาติ เช่น แร่ธาตุต่าง ๆ จากทะเล สาหร่ายและโคลนจากใต้ทะเลลึก ละเดีย (LI'TYA) ผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดจากพืชตระกูลเบอร์รี่ต่าง ๆ หล่อหลอมเข้ากับวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าอะบอริจิน สูการบำบัดอันเป็นธรรมชาติเพื่อจากฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอก ไวทาแมน (VitaMan) พิเศษสุดกับผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่อสุขภาพบุรุษโดยเฉพาะทั้งผิวหน้าและผิวกาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ +66 (0) 3 825 3000 อีเมล pattaya.info@hilton.com ดูข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ www.hilton.com/eforeaspa